



# NEWS ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ฉบับที่ 298 ปักษ์หลัง ตุลาคม พ.ศ. 2556

KMUTNB

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา <http://www.qa.kmutnb.ac.th>

## ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2555 ระดับส่วนงานไปในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา QA NEWS ฉบับนี้ขอนำผลการประเมินวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และสำนักงานอธิการบดีมานำเสนอ

### วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการประเมินระหว่างวันที่ 30 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 โดยมี ผศ.เสนีย์ พวงยาณี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.สุพรชัย อุทัยนฤมล ดร.สมพัทธ์ เบญจชัยพร ผศ.ดร.วสันต์ จงเจริญ ผศ.ณัฐธยาน์ ชูสุข โดยมีนางสาวฉัฐธรมณณ์ วงศ์จำรัส เป็นกรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินเป็น 4.23 คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นว่า วิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากบุคคล หน่วยงาน หรือชุมชนภายนอก มีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

คณะกรรมการประเมินมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาว่า วิทยาลัยควรเพิ่มการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการทำวิจัยให้มีจำนวนมากขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์และนำเสนอผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท จัดทำคู่มือแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานที่มีค่าน้ำหนักคุณภาพที่สูง และสร้างแนวปฏิบัติที่ดี สร้างงานวิจัยหรือจัดกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นมาจากการปฏิบัติงาน และในระยะยาววิทยาลัยควรกำหนดแนวทางการพัฒนาในการจัดทำแผนระยะ 5 ปี ทั้งในระดับภาควิชา และระดับวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภารกิจทั้ง 4 ด้าน โดยคำนึงถึงเกณฑ์การตรวจประเมินของ สกอ. สมศ. และการส่งเสริมอัตลักษณ์ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยและภาควิชาที่ชัดเจนมากขึ้น

### คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับการประเมินระหว่างวันที่ 1 ถึง 2 สิงหาคม 2556 โดยคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิบัติที่ออกตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 มี รศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิตกุล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.โกนิฐ์ ศรีทอง จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมีบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ได้แก่ รศ.วิมล เหมือนคิด ผศ.ดร.รวิวรรณ หวานชิต และนางวันศิริ เจาตระกูล ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.28 โดยคณะกรรมการมีข้อคิดเห็นว่า คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มีความมุ่งมั่นในการทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาว่า คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ควรใช้กระบวนการ PDCA ในการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานของคณะ และดำเนินการให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด ควร มีแผนพัฒนาคณาจารย์ให้ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาเอก และการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่าน้ำหนักสูง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และสร้างผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น ควรทำความเข้าใจ และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้มากขึ้น และควรทำความเข้าใจในเรื่องการประเมินความสำเร็จของแผนและโครงการซึ่งมีความแตกต่างกัน

## สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการประเมินเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 มี รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วพัฒนา จากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.วีรวรรณ หวานชิต อาจารย์ณรงค์เดช พัฒนาไพบูลย์ และ อาจารย์เพ็ญศิริรินทร์ สุขสมกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.15 โดยคณะกรรมการมีข้อคิดเห็นว่า สำนักฯ มีชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับจากภายนอก มีความร่วมมือที่ดีกับ หน่วยงานภายนอก และมีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ โดยมี ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาว่า ควรทบทวนแผนยุทธศาสตร์ใหม่ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว ควรพิจารณาพันธกิจ ของสำนักในอนาคตเมื่อสถานการณ์ภายนอกเปลี่ยนแปลงไป ทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบโครงการในการกำหนด Output และ Outcome ของโครงการที่แท้จริง เน้นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ให้มากขึ้น การเชื่อมโยงโครงการกับแผนกลยุทธ์ และการติดตาม และประเมินผลที่สอดคล้องกับ Output และ Outcome ที่แท้จริง กำหนด Business Model เพื่อให้มีความชัดเจนในการดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ จัดทำ Career Path ของบุคลากรเป็นรายบุคคล และ เนื่องจากสำนักฯ นำระบบ ISO 9001 มาใช้ จึงควรปรับระบบ การประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ ISO 9001

## สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี รับการประเมินเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 โดยมี รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.ธิดาเดี่ยว มยุรีสุวรรณ ผศ.ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง และนางจิตติมา สุวรรณ์ เป็น กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.73 โดยคณะกรรมการ มีความคิดเห็นว่า จุดเด่นของสำนักงานอธิการบดี คือ ผู้บริหาร ระดับสูงมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาบุคลากร และการจัดสวัสดิการในภาพรวมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และมีระบบการบริหารและการจัดการที่ดี คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาว่า ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการและการบริหารจัดการ ของบุคลากร ซึ่งในระยะยาวควรพัฒนางานระบบสารสนเทศ ซึ่งได้เริ่มแล้วอย่างต่อเนื่องให้ระบบต่างๆ มีความสมบูรณ์ และสามารถเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบบริหาร การจัดการของสำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น ควร มีการปรับปรุงตัวชี้วัดของโครงการให้ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ สามารถประเมินผลลัพธ์ได้ถูกต้อง และควรจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรรายบุคคลให้ชัดเจน และติดตามประเมินความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานรายบุคคล

## นโยบายการอุดมศึกษาของ รมว. ศธ.

ในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอาน อาคาร สกอ. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงนโยบายที่สำคัญของการอุดมศึกษา 8 ประเด็น คือ

1. ให้ สกอ. ศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคนระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในสาขาวิชาต่างๆ พร้อมทั้งประกาศให้ มหาวิทยาลัย และสาธารณชนทราบทุกๆ 3 ปี
2. หามาตรการในการควบคุมปริมาณการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของชาติ ไม่ขยายวิทยาเขต/ศูนย์บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ แต่เน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้มากขึ้น จัดทำระบบ Accreditation อุดมศึกษา ทั้งมิติของสถาบันและ หลักสูตรการศึกษา
3. จัดให้มีระบบจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศ และประกาศผลการจัดอันดับให้สาธารณชน ทราบทุกปี
4. จัดให้มีโครงการ “มหาวิทยาลัยระดับโลก” (World Class University) ตามนโยบายรัฐบาล และโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
5. เร่งรัดให้มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษา
6. ส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน
7. พัฒนาระบบการผลิตครูแห่งชาติ
8. ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 274/2556 (<http://www.moe.go.th/websm/2013/aug/274.html>)